

รายงานการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  
สมัยสามัญ สมัยที่ 1  
ประจำปี พ.ศ. 2568

ครั้งที่ 2

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568

ครั้งที่ 2

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

**ผู้มาประชุม**

1. นายถวิล สายคำวงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
2. นายเดือน สืบศรี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
3. นางสาวอุไรวัลย์ วรรณสุกรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ 1
4. นายสุรชัย อ่างคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ 2
5. นายสมพาน ประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ 3
6. นางสมศรี ศรีใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ 4
7. นายเกรียงไกร อุปสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ 7
8. นางสุนาพร ศรีสันธา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายทัศนัย ชันเงิน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลหนองคู
2. นายปรีชา พิลาวุฒิ รองนายกองจัดการบริหารส่วนตำบลหนองคู
3. นายสงวน สืบศรี รองนายกองจัดการบริหารส่วนตำบลหนองคู
4. นายอุดร นักร้อง เลขานุการนายกองจัดการบริหารส่วนตำบลหนองคู
5. นายโกวิท ไชยสัง รองปลัดกองจัดการบริหารส่วนตำบลหนองคู
6. นางสาวธนะพร สิมมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

กล่าวเปิดประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ**

การจัดงานประเพณีข้าวเปลือกโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองคู ประจำปีงบประมาณ 2568 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

**ที่ประชุม รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568**

เลื่อนการพิจารณา เนื่องจากการจัดทำรายงานการประชุมยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจ รายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลา ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น

การแก้คำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม ลาประชุม และขาดประชุมให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติ รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ ข้อความ ใดๆอันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจา ขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### 3.1 ขออนุมัติยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม และเปลี่ยนแปลง

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2567

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ผู้เสนอญัตติ เสนอรายละเอียดต่อที่

ประชุมสภา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

เสนอต่อที่ประชุม ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้อนุมัติให้ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตามแบบ (สอ.สพด.1) แบบไม่ตอกเสาเข็ม งบประมาณ 1,850,000 บาท นั้น เนื่องจากสถานที่ ที่จะทำการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคงบัง เป็นที่ราชพัสดุแปลงโรงเรียนบ้านคงบัง เนื้อที่ 3 ไร่ ต้องได้รับอนุมัติจากกรมธนารักษ์ก่อนจึงจะดำเนินการก่อสร้างได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองคู ได้เสนอเรื่องไปยังธนารักษ์พื้นที่จังหวัดยโสธรแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ต้องใช้เวลาใน การส่งเรื่องเข้ากรมฯ ประกอบกับราคากลางค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเปลี่ยนแปลงราคา สูงขึ้น คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างนี้ผูกพันได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 (4) ที่กำหนดว่า เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงขอยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง จำนวน 1,850,000 บาท การเปลี่ยนแปลงมติใช้จ่ายเงินสะสมซึ่งเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องดำเนินการต่อสภาฯ อีกครั้ง เพราะระเบียบมิได้ให้ผู้ใดมีอำนาจเปลี่ยนแปลง ผู้ใดอนุมัติย่อมมีอำนาจเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินสะสมเป็นโครงการใหม่ดังนี้

(1) ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 215,100 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองคู หมู่ที่ 1 จากบ้านนายแพง สิทธิแสง ถึง บ้านนางจรรูณี ชั้นเงินงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูบน TACK COAT) กว้าง 6 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 534 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูกำหนด

(2) ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 63,200 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 1 จากบ้านนายตรง หุดาไชย ถึง บ้านนางสมสนิท ทองไทย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  $\varnothing 0.40 \times 1.00$  เมตร จำนวน 4 ท่อน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

(3) ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 305,900 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 2 จากที่นางอนันต์ดิฐา บุญทศ ถึง ที่นายสารวย อ่างคำ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.20 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

(4) ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 84,600 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านดงบัง หมู่ที่ 3 จากไร่นางไพฑูถย์ แทนคำ ถึง ไร่นางปทุมมา แสวงดี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร ลงดินลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณดินลูกรัง 280 ลบ.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  $\varnothing 0.40 \times 1.00$  เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูกำหนด

(5) ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 261,600 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรายงาม หมู่ที่ 4 จากบ้านนายก้านแก้ว แสวงดี ถึง ที่นางทองสวย จงรักย์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.20 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

(6) ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 222,400 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 จากบ้านนางลำพูน บุญทศ ถึง ที่ดินนางอนงค์ บุญทศ งานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูบน TACK COAT) กว้าง 6 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูกำหนด

(7) ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 36,300 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ข้างบ้านนางบุญเตรียม ชุมคำ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  $\varnothing$  0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

(8) ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 285,300 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 บริเวณข้างหนองสิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 484 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.20 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

(9) ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 62,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ขนาด 150x70x75x เซนติเมตร จำนวน 10 ตัวๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 55,000 บาท โต๊ะเข้มุม ขนาด 70x75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,900 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท

(10) ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 312,500 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 จากบ้านนายแพง สิทธิแสง ถึง ไร่ นางยุพา ชุมคำ งานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูบน TACK COAT) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู กำหนด

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อภิปราย

นางสมศรี ศรีใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ 4

อภิปรายว่า ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เสนอโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านโนนทรายงาม หมู่ที่ 4 จากบ้านนายก้านแก้ว แสงศิริ ถึง ที่นางางทองสวย จงรักษ์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 110 เมตร นั้น ในฐานะสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในพื้นที่เห็นว่าถนนสายนี้ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ควรจะได้รับบริการแก้ไขปรับปรุง เนื่องจากสภาพถนนเป็นถนนลูกรัง ในฤดูฝนชาวบ้านสัญจรไปมาลำบากเนื่องจากเส้นทางนี้ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างบ้านโนนทรายงาม ไปบ้านดาดทอง

ไปบ้านสะเดา ตำบลตาตองได้ ชาวบ้านใช้เส้นทางนี้จำนวนมาก แต่งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมของตำบลมีไม่เพียงพอหากมีงบประมาณมากพอก็อยากให้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ตลอดสาย ในครั้งนี้ที่ผู้บริหารเสนอโครงการระยะทาง 110 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่พอจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้บ้างบางส่วนเท่านั้น ขอให้สภาได้อนุมัติงบประมาณตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เสนอด้วย

**นายสุรัชย์ อ่างคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ 2**

อภิปรายว่า ในส่วนของบ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้เสนอโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เห็นว่าเหมาะสมควรอนุมัติ เนื่องจากเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร ซึ่งมีประชาชนบ้านหนองคู ทั้ง 4 หมู่บ้าน ใช้สัญจรไปมาเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจเพิ่มพูนรายได้ของประชาชนในหมู่บ้าน ที่ผ่านมามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาพถนนลูกรังที่เป็นหลุมขรุขระ ในหน้าฝนจะมีน้ำท่วมขัง สัญจรลำบาก ในช่วงนี้หากดำเนินการได้ก่อนฝนจะมาก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชนในระยะยาวได้ดี ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานได้ตลอดสาย แต่ที่ผู้บริหารเสนอโครงการเข้าสภา ถือได้ว่าจะสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้บ้าง

**นายสมพาน ประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ 3**

อภิปรายว่า ในส่วนของบ้านคางบังหมู่ที่ 3 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังนั้น เส้นทางนี้มีความจำเป็นต่อประชาชนในบ้านคางบังเนื่องจากสภาพเดิมถนนยังเป็นถนนดิน ไม่มีความคงทนถาวร ชาวบ้านที่สัญจรจะประสบปัญหาถนนเป็นหลุม ในฤดูฝนน้ำท่วมขังถนน สัญจรลำบาก ในการเดินทางไปทำไร่ ทำสวนของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเดินทางสะดวกในการทำไร่ทำสวนเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวจึงเห็นชอบตามที่ผู้บริหารเสนอ ขอสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณให้ด้วย

**นายเกรียงไกร อุปสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ 7**

อภิปรายว่า เห็นด้วยที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เสนอโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ทั้ง 3 โครงการ เนื่องจากบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ยังมีถนนที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ถนนชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม แต่มีประชาชนสัญจรไปมาจำนวนมากเนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบลหนองคู และตำบลสิงห์ ที่ผ่านมามีได้รับงบประมาณไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนน้อยมาก อาจจะเป็นเพราะงบประมาณมีจำนวนจำกัด ประกอบกับหมู่บ้านอื่นมีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า ในการขอใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ ขอให้สภาฯ ได้อนุมัติงบประมาณตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เสนอให้ด้วย

**นางสาวอุไรวัลย์ วรรณสุทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ 1**

อภิปรายว่า โครงการของบ้านหนองคู หมู่ที่ 1 เส้นทางจากบ้านนายแพง ถึงบ้านนางจารุณี เป็นเส้นทางที่นักเรียนใช้สัญจรมาโรงเรียน และมีประชาชนใช้จำนวนมาก สภาพปัจจุบันถนน

ชำระเป็นหลุม มีน้ำท่วมขังในฤดูฝน หากไม่ทำการปรับปรุง อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรไปมาได้ จึงเห็นชอบตามที่ผู้บริหารเสนอขออนุมัติงบประมาณเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชน ขอสภาฯ ได้อนุมัติงบประมาณตามเสนอ

#### นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

อภิปราย เพิ่มเติม โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ว่ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนโต๊ะประชุมใหม่เพราะโต๊ะประชุมเดิมชำรุด เนื่องจากมีการจัดประชุมหน่วยงานต่างๆ หรือใช้งานห้องประชุมบ่อย ทำให้ต้องเคลื่อนย้ายเป็นประจำ จึงทำให้ชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงขอจัดซื้อโต๊ะประชุมใหม่จำนวน 12 ตัว ส่วนเก้าอี้ของสมาชิกสภาฯ สภายังใช้การได้ดีจึงไม่ต้องซื้อใหม่ จึงเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติด้วย

#### ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

##### ขอมติที่ประชุม ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ขออนุมัติยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 1,850,000 บาท

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตามแบบ (สธ.ศพด.1) แบบไม่ตอกเสาเข็มเสาเข็ม ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เสนอญัตติหรือไม่

##### มติที่ประชุม

อนุมัติให้ยกเลิกโครงการ จำนวน 6 เสียง

ไม่อนุมัติให้ยกเลิกโครงการ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ประเด็นที่ 2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการใช้จ่ายเงินสะสม จากงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตามแบบ (สธ.ศพด.1) แบบไม่ตอกเสาเข็ม งบประมาณ 1,850,000 บาท เป็นโครงการใหม่

(1) ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 215,100 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองคู หมู่ที่ 1 จากบ้านนายแพง สิทธิแสง ถึง บ้านนางจารุณี ขันเงิน งานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูบน TACK COAT) กว้าง 6 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 534 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูกำหนด

(2) ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 63,200 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 1 จากบ้านนายตรอง หูตาไชย ถึง บ้านนางสมสนิท ทองไทย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

(3) ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 305,900 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 2 จากที่นางอนันติญา บุญทศ ถึง ที่นายนาย ส้าววย อ่างคำ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 520 ตาราง เมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.20 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

(4) ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 84,600 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง บ้านคงบัง หมู่ที่ 3 จากไร่นางไพฑูถย์ แทนคำ ถึง ไร่นางปทุมมา แสวงดี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร ลงดินลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณดินลูกรัง 280 ลบ.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  $\varnothing$  0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูกำหนด

(5) ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 261,600 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรายงาม หมู่ที่ 4 จากบ้านนายกำแก้ว แสวงดี ถึง ที่นายนางทองสวย จงรักษ์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 450 ตาราง เมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.20 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

(6) ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 222,400 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 จากบ้านนางลำพูน บุญทศ ถึง ที่ดินนางอนงค์ บุญทศ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ปูบน TACK COAT) กว้าง 6 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูกำหนด

(7) ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 36,300 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ข้างบ้านนางบุญเตรียม ชุมคำ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  $\varnothing$  0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

(8) ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 285,300 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 บริเวณข้างหนองสิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 484 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.20 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด



(9) ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 62,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ขนาด 150x70x75x เซนติเมตร จำนวน 10 ตัวๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 55,000 บาท โต๊ะเข้่ามูม ขนาด 70x75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,900 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท

(10) ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 312,500 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 จากบ้านนายแพง สิทธิแสง ถึงไร่นางยุพา ขุมคำ งานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูบน TACK COAT) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู กำหนด

รวมงบประมาณขอใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น 1,849,700 บาท

#### มติที่ประชุม

อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ทั้ง 10 โครงการ จำนวน 6 เสียง

ไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

### 3.2. ขอโอนลดงบประมาณ

#### ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ผู้เสนอญัตติ

#### นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

เสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยมีความจำเป็นต้องขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน หมวดงบประมาณ ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่นๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณ 20,000.00 บาท

งบประมาณคงเหลือก่อน โอน 20,000.00 บาท

โอนลดครั้งนี้ 3,300.00 บาท

คงเหลือ 16,700.00 บาท

เหตุผล เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสำหรับเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

#### มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนลดงบประมาณ จำนวน 6 เสียง

ไม่อนุมัติให้โอนลดงบประมาณ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

3.3. ขอโอนเงินมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

เจิญนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ผู้เสนอญัตติ

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

เสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยมีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า / นาที) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 3,300 บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
3. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5. มีถาดใส่กระดาษได้รวมกัน ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
6. สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter , Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเอง

ได้ แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน หมวด งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า / นาที) จำนวน 1 เครื่อง

โอนเพิ่มครั้งนี้ 3,300.00 บาท

คงเหลือ 3,300.00 บาท

เหตุผล เนื่องจากงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในยังไม่มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า / นาที) สำหรับใช้งานในสำนักงาน

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 6 เสียง

ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง

จำนวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

สอบถามที่ประชุมถึงเรื่องอื่นๆ ให้เสนอได้

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

4.1 รายงานเหตุการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกฐิพ ต่อที่ประชุมว่าในสัปดาห์ที่

ผ่านมาได้มีเหตุการณ์ ผู้ป่วยจิตเวช ก่อเหตุในหมู่บ้านดงบัง แก้วผาเดินถือมีดข่มขู่ประชาชน สร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครกู้ชีพได้ออกไปเพื่อช่วยกันจับกุมและระงับเหตุ แต่ถูกผู้ป่วยจิตเวชฟันที่แขนตำรวจ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพได้รับบาดเจ็บ ถูกทำร้ายร่างกายจนสลบ เป็นเหตุให้ผู้ปกครองของกู้ชีพร้องทุกข์ขอให้มีการรับผิดชอบเยียวยาแก่พนักงานที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทางผู้บริหารพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีงบประมาณของกองทุน อปพร.ตำบลหนองคู ที่จะพอช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าทำขวัญแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะได้มีการประชุมหารือแนวทางในคณะกรรมการ อปพร.ต่อไป

#### 4.2 กรณีชาวบ้านร้องทุกข์เกี่ยวกับน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอและทั่วถึง

ตามที่ราษฎรบ้านหนองคู จำนวน 19 ราย ได้ทำหนังสือร้องทุกข์มายังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เพื่อขอให้ทำการขยายเขตจำหน่ายระบบประปาให้แก่ราษฎรที่ย้ายบ้าน ไปอยู่อาศัยในพื้นที่ทำการเกษตร ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีน้ำกินน้ำใช้ น้ำบาดาลก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้เพราะเป็นน้ำที่มีสนิมเหล็ก ไม่มีความปลอดภัย ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ประสานงานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อให้ช่วยเหลือและประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ขยายเขตประปาหมู่บ้านให้แก่ราษฎรที่ร้องทุกข์ ได้รับการรายงานประมาณการจากการประปาส่วนภูมิภาคว่างประมาณในการขยายเขตที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จะต้องตั้งสทบพ จำนวน 559,000 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการวางท่อประปาการติดตั้งมิเตอร์ชาวบ้านต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ในกรณี คณะผู้บริหารจึงชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนหากมีงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้ และประชาชนมีความพร้อม ผู้บริหารก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนต่อไป

#### 4.3 การแก้ไขปัญหาถนนภายในตำบล

เนื่องจากผู้บริหารได้รับเรื่องร้องทุกข์จากราษฎรในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านหนองคู บ้านดงบัง หรือบ้านโนนทรายงาม เกี่ยวกับปัญหาถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ มีน้ำท่วมขัง ไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บริหารขอชี้แจงให้ทราบว่าในการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น ข้อจำกัดที่สำคัญคือโครงการที่เสนอถนนต้องได้มาตรฐาน ขนาดความกว้างต้องเป็นไปตามมาตรฐานงานทางหลวงชนบทหรือทางหลวงท้องถิ่น จึงจะเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนได้ ที่ผ่านมาผู้บริหารได้เสนอโครงการของบ้านดงบัง หมู่ 3 และบ้านโนนทรายงาม หมู่ 4 เป็นส่วนใหญ่ ในปีงบประมาณ 2568 เงินเหลือจ่ายได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เสนอโครงการหลายโครงการตามความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมฯ กำหนด ส่วนบ้านหนองคู จะไม่ได้ของงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพราะส่วนใหญ่ถนนจะมีขนาดไม่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตามผู้บริหารก็จะพยายามจัดสรรงบประมาณให้แก่หมู่บ้านอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

#### 4.5 เรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับน้ำประปาในหมู่บ้านดงบัง หมู่ที่ 5

ด้วยชาวบ้านดงบัง หมู่ที่ 5 มีประชาชนอาศัยอยู่ สองร้อยกว่าครัวเรือน ประชาชนบางส่วน ได้ทำหนังสือร้องทุกข์มายังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประปาหมู่บ้านที่มีอยู่ 1 แห่งมีน้ำไม่เพียงพอ ไม่สามารถส่งน้ำได้ทั่วถึงทุกครัวเรือน จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณมายังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ในการสมทบงบประมาณก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่ง เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านและกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านดงบังหมู่ที่ 5 พร้อมกับสำรวจพื้นที่แล้วเห็นว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจริง คณะกรรมการหมู่บ้านอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ช่วยเหลืองบประมาณก่อสร้างหอพักน้ำ ส่วนการขุดเจาะบาดาลและอุปกรณ์ต่างๆ จะออกค่าใช้จ่ายเอง ผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนจึงขอตรวจสอบสถานะการคลัง และขออนุมัติเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าจะสนับสนุนได้อย่างไรต่อไป

#### 4.6 เรื่องการประกาศพื้นที่ห้ามเผาตามนโยบาย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้จัดทำประกาศ พื้นที่ห้ามเผาตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนและช่วยตรวจตราห้ามให้มีการเผาตอซังข้าว หรือเผาหญ้าข้างทาง หากพบผู้กระทำผิด ให้รีบแจ้งนายก และกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเร่งด่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรหากเกิดในพื้นที่ใด ต้องดำเนินการตามกฎหมายทันที

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

นัดหมายในที่ประชุมว่า จะประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

(ลงชื่อ)

(นางสุนาพร ศรีสันธา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ผู้บันทึกการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

- ตกลงแล้วทุกฝ่าย

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมพาน ประเสริฐ)

วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสมศรี ศรีไหม)

(ลงชื่อ).....เลขานุการกรรมการ  
(นางสาวอุไรวัลย์ วรรณสุกรี)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  
สมัย.....*สามัญ*.....สมัยที่.....*1*.....ประจำปี พ.ศ. ....*2568*.....ครั้งที่.....*3*.....เมื่อวันที่.....*17*.....  
เดือน.....*กุมภาพันธ์*.....พ.ศ. ....*2568*

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สายคำวงษ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู